



สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
รองศาสตราจารย์นายแพทย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ ถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 มหาวิทยาลัยมีความเป็นห่วงในสุขภาพของนักศึกษาและครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง จึงได้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการที่ภาครัฐกำหนดเพื่อป้องกันการติดเชื้อและแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยยังได้มีส่วนร่วมที่สำคัญของประเทศในการคิดค้นประดิษฐ์นวัตกรรมด้านความปลอดภัยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขหลายรายการ พร้อมทั้งได้ส่งมอบต้นแบบ แนวคิดเพื่อประโยชน์สาธารณะที่ทุกภาคส่วนสามารถนำต้นแบบหรือแนวคิดของมหาวิทยาลัยไปก่อสร้าง ปรับปรุงดัดแปลง หรือต่อยอดในสถานพยาบาลต่าง ๆ รวมไปถึงการส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นนวัตกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้แก่สถานพยาบาลที่ขอรับการสนับสนุนมายังมหาวิทยาลัยมากกว่า ๒๐๐ แห่งในทุกจังหวัดของประเทศ ดังปรากฏในสื่อต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาสองเดือนที่ผ่านมา ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องขอขอบคุณในความเสียสละ ทุ่มเทของอาจารย์บุคลากรและนักศึกษา ที่ได้ช่วยกันพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยยังคงมีการพัฒนานวัตกรรมเหล่านี้ร่วมกับองค์กรต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติในอนาคต และจะช่วยสนับสนุนองค์ความรู้ใหม่ ๆ สำหรับการจัดการเรียนการสอนในทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

ในด้านการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการให้เกิดความพร้อมต่อการเรียนการสอนและการสอบประเมินผลทางไกล โดยมีเป้าหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษาและบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร อย่างไรก็ตามในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยดำเนินการมาก่อน มหาวิทยาลัยขอให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาทุกคน ต้องช่วยกันในการพัฒนาทุกวิถีทางเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสามารถดำเนินการไปได้ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ยังไม่อาจคาดการณ์ได้ว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่ ในสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ จะต้องมีการพัฒนาอีกมาก ประกอบกับสถานการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อสถานะทางเศรษฐกิจของทุกประเทศทั่วโลก ในประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงเช่นเดียวกัน มหาวิทยาลัยได้คำนึงถึงผลกระทบดังกล่าว จึงได้มีการกำหนดแนวทางการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาทุกหลักสูตรในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันอังคารที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้คณะ วิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอน คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรของทุกหลักสูตร บริหารจัดการหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยจากการระบาดของเชื้อโควิด-19 เป็นลำดับแรก และมีผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

๒. มหาวิทยาลัย...

๒. มหาวิทยาลัยจะดำเนินการสำรวจจัดหาและจัดสรรอุปกรณ์ที่จำเป็นกับการเรียนการสอนทางไกล อาทิเช่น แท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์พื้นฐาน การเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตให้กับนักศึกษาทุกคน โดยคงการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราเดิม เพื่อให้นักศึกษาทุกคนได้เข้าถึงอุปกรณ์พื้นฐานที่จำเป็นกับการเรียนการสอนทางไกลอย่างเท่าเทียม สำหรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่ได้รับการจัดสรรหรือกำลังจะได้รับการจัดสรรแท็บเล็ต มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะจัดสรรให้เป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลของนักศึกษาแต่ละคนในอนาคต ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนื่องจากปัจจุบันหน่วยงานของรัฐทั้งหมดทั่วประเทศจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๓. นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ทางคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์จะคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับนักศึกษาเฉพาะในส่วนที่นักศึกษาได้ชำระให้กับมหาวิทยาลัยและไม่ได้มีการใช้บริการในระหว่างที่จัดการเรียนการสอนทางไกลที่ประกอบไปด้วยค่าซักผ้า ค่าหอพัก หรือค่าอาหาร ด้วยวิธีปรับลดค่าธรรมเนียมที่นักศึกษาต้องชำระในการลงทะเบียนเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ที่จะถึงดังต่อไปนี้

๓.๑ นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ (รหัส ๖๒ ยกเว้นนักศึกษาโควตาสำนักการแพทย์และโควตาคณะแพทยศาสตรวิซพยาบาล) จะได้รับการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายคนละ ๔,๖๕๐ บาท จากค่าซักผ้า ค่าหอพัก และค่าอาหาร ประจำเดือนเมษายน และค่าซักผ้า ค่าหอพัก ประจำเดือนพฤษภาคม

๓.๒ นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ และ ๔ (ยกเว้นนักศึกษาที่ไม่ได้ชำระค่าหอพัก) จะได้รับการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายคนละ ๒,๐๐๐ บาท จากค่าหอพักของเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม

๔. นักศึกษาที่ครอบครัวประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ที่ประสงค์จะทำงานพิเศษในมหาวิทยาลัย เพื่อหารายได้เสริม สามารถยื่นความจำนงได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือสามารถขอรับทุนช่วยเหลือทั้งทุนการศึกษาทั่วไปที่มอบผ่านคณะและทุนช่วยเหลือฉุกเฉินของมหาวิทยาลัย โดยยื่นความจำนงผ่านคณะหรือวิทยาลัยที่นักศึกษาสังกัด รวมทั้งนักศึกษาสามารถดำเนินการขอชำระค่าธรรมเนียมล่าช้าหรือแบ่งชำระโดยยื่นคำร้องได้ที่ ฝ่ายทะเบียนและประเมินผลของมหาวิทยาลัย และหากนักศึกษาประสงค์ที่จะขอรับความช่วยเหลืออื่น ๆ สามารถติดต่อผ่านฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะหรือมหาวิทยาลัย (kit@nmu.ac.th) หรือรองอธิการบดีรับผิดชอบงานกิจการนักศึกษา รองศาสตราจารย์นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์ (โทรศัพท์ ๐๘๖ ๕๐๙ ๙๙๒๙ หรือ pongsak@nmu.ac.th)

ขณะนี้ มหาวิทยาลัยกำลังจัดทำแบบสำรวจเพื่อเยี่ยมเยียนนักศึกษา ประเมินความพร้อมต่อการจัดการเรียนการสอนทางไกลให้กับนักศึกษา และความช่วยเหลือที่นักศึกษาต้องการจากมหาวิทยาลัย ผ่านแบบสำรวจ Google form ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษา ที่จะถึงนี้ มหาวิทยาลัยหวังว่านักศึกษาและครอบครัวทุกคนจะผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยดี และสามารถศึกษาเล่าเรียนอย่างต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาที่ตั้งเป้าหมายไว้



(รองศาสตราจารย์นายแพทย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์)

อธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓